

# เครือมดิชนจัดสัมมนาใหญ่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ AI



เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence หรือ AI (เอไอ) เป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังมาเข้าหาโลก

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น! หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ในเครือมดิชน จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี ในโอกาสครบรอบ 48 ปี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ พาราگونฮอลล์ สยามพารากอน

ภายใต้หัวข้อ “The Power of AI...เกมใหม่ โลกเปลี่ยน” จะมาช่วยไขข้อข้องใจ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น แบ่งปันวิถีคิด กลยุทธ์ ตลอดจนประสบการณ์การใช้ AI จากผู้บริหาร ผู้นำองค์กรมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ และขับเคลื่อนประเทศ

เปิดงานโดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จันทรรวงทองรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ คีอ ในหัวข้อ AI Transform ความท้าทายประเทศไทย

“AI เป็นเครื่องมือสำคัญให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขีดความสามารถ



ในการแข่งขันของประเทศ โดยจะเป็นพันธมิตรคนใหม่ให้กับภาคธุรกิจ ที่จะมาช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในขณะที่ภาครัฐนำ AI มาใช้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง AI เป็นนวัตกรรมใหม่ในธุรกิจสร้างสรรค์ โดยเราหวังว่าการสร้างโอกาสจาก AI จะสร้างความสำคัญมากยิ่งขึ้นในประเทศเรา” นายประเสริฐกล่าว

ด้วยปาฐกถาของ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในหัวข้อ The Role of Telecommunication in AI ระบุว่า ในอนาคตระบบสื่อสารและโทรคมนาคมประเทศไทยจะพลิกโฉมสู่ระบบ AI มากขึ้น ซึ่งกสทช. ได้กำหนดบทบาท ทิศทางที่จะมุ่งหน้าสู่การพัฒนาการใช้เครือข่ายดาวเทียมสื่อสาร Low Earth Orbit หรือ LEO พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ WiFi 6E เพื่อให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสามารถนำ AI มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วขึ้น

“บทบาทและหน้าที่ กสทช. ในอนาคต เราไม่ใช่แค่ผู้กำกับดูแล AI โดยตรง แต่ทำให้ทุกคนเข้าถึง AI อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันผ่านระบบโทรคมนาคม ขณะเดียวกัน เราก็ต้องมีการป้องกันสังคมไม่ให้ AI กลืนสังคม และมนุษยชาติด้วย”

จากนั้น น.ส.ปฐมมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการเอกเซนเซอร์ ประเทศไทย กล่าวบรรยายหัวข้อ “เกมใหม่ โลกเปลี่ยน” ว่าต้องยอมรับวันนี้เทคโนโลยีมีผลกระทบ 3 อย่างหลักๆ คือ 1.มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ 2.มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งอาจจะในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง และ 3.มีผลกระทบต่อวิธีการคิดของมนุษย์

“มีคำถามบ่อยครั้งมากที่ถามว่า ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะมาแทนมนุษย์หรือเปล่า ส่วนตัวเชื่อว่าวันนีการทำงานของมนุษย์และแมชชีนต้องทำงานร่วมกัน”

หัวข้อต่อมา “AI Governance” AI กับ เรื่องจริยธรรม โดย นายอรานิน รัถย์จิตตาโภค หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานขับเคลื่อนนวัตกรรม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ธรรมชาติเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งในมุมมองของเอไอเอส พยายามสร้างแรงบันดาลใจ หรือจุดมุ่งหมายในการพัฒนา AI อย่างมีธรรมาภิบาลผ่านกฎทั้งหมด 4 ข้อ ภายใต้กฎการสร้าง AI ด้วยความ



รักในแบบฉบับของเอไอเอส

ค้ำ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่ม บมจ.คูสิตธานี พุคถึงมุมมองที่มีต่อ “Next chapter ธุรกิจไทยยุค AI” ในฐานะผู้บริหารว่า อยากให้เปลี่ยนคำถามที่มีอยู่ในหัวว่าธุรกิจของเราจะถูกทดแทนด้วย AI แต่ขอให้เปลี่ยนมาคิดว่าเราใช้ AI มาสร้างศักยภาพเพิ่มเติมได้อย่างไรแทน

**ท**ามด้วยหัวข้อบรรยายพิเศษ AI ปฏิวัติโลกการ ลงทุน โดย นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จิตตะ คอท กอม จำกัด กล่าวถึงโลกของการลงทุนด้วย AI ว่า สามารถใช้ทำเงินได้มหาศาล แต่สิ่งที่ทำให้การลงทุนผิดพลาดที่สุดคือ มนุษย์ ดังนั้นหากตัดคนออกจากสมการการซื้อขายได้ และใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเหตุและผล สุดท้ายจะทำเงินได้ดีกว่า ดังนั้นการลงทุนในยุคปัจจุบัน AI สามารถทำได้มากกว่า เนื่องจาก AI สามารถนำค่าตัววิเคราะห์ให้ละเอียดที่สุด เพราะเรื่องของการลงทุนมีสิ่งที่ยากซับซ้อนมากกว่า นอกจากนี้ การลงทุนด้วย AI ยังปราศจากอคติ ไม่ได้มีความรู้สึกเครียดเหมือนมนุษย์

นายสันติธาร เจริญไทย Future Economy Advisor สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวเสวนาพิเศษในหัวข้อ “THE POWER OF AI” ว่า

โจทย์ของเทคโนโลยีแม้จะพัฒนาแค่ไหน และจะตอบโจทย์ได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับบริบทของเศรษฐกิจด้วย

“หากดูบริบทเศรษฐกิจไทยจะเห็นว่าอยู่ในสถานะเข้าสู่สังคมสูงวัย เรากำลังขาดแคลนวัยแรงงาน ซึ่งมองไปข้างหน้าอีก 10-20 ปี ไทยจะขาดแคลนแรงงานถึง 10-20 ล้านคน ซึ่งแตกต่างจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย ทำให้บริบทเศรษฐกิจแตกต่างกัน ดังนั้นแนวทางแก้ไขของการขาดแคลนแรงงาน ไทยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการเข้ามาของ AI จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของผลิต”

**จ**ากนั้นเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของ The Power of AI จาก นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Vialink ระบุว่า ปัจจุบันภาคเอกชนของไทยต้องถือว่ายังมีความห่างระหว่างบริษัทที่พร้อมมากๆ กับบริษัทที่ไม่พร้อมเลยอยู่หลายระดับมาก

“บริษัทส่วนใหญ่แทบยังไม่ได้เริ่มนำ AI มาใช้งาน ตอนนี้สังเกตว่าการหยิบ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12268

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 115.70 Ad Value: 127,270

PRValue (x3): 381,810

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เครือมติชนจัดสัมมนาใหญ่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ AI



AI ไปใช้ยังมักจะกระจุกอยู่ในบริษัท  
ที่ผู้ก่อตั้งหรือเจ้าแก่อายุน้อยเป็นส่วน  
ใหญ่”

และ นายปรัชญ์ รังสิมานนท์ ผู้ร่วม  
ก่อตั้ง บริษัท ลูดู เทคโนโลยี จำกัด  
กล่าวว่า อุปสรรคที่ทำให้หลายๆ องค์กร  
ยังไม่ค่อยลงทุนเรื่อง AI และมีแต่องค์กร  
ใหญ่ๆ ที่กล้าลงทุน คือ 1.องค์กรอาจจะ  
ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้ AI มากพอ  
2.บางองค์กรยังไม่มีการจัดระเบียบคาค่า  
ที่พร้อมต่อการทำงานในรูปแบบดิจิทัล  
และ 3.ความยากในการเชื่อมข้อมูลของ  
แต่ละฝ่าย

“ความน่ากังวลของสถานการณ์ใน  
ปัจจุบัน คือ องค์กรที่ใช้ AI จะอยู่ห่าง  
องค์กรที่ไม่ใช่ AI ไปเรื่อยๆ มีหลายเคส  
ที่สามารถเอาตัวรอดหรือสร้างการเติบโต  
ได้จากการใช้งาน AI และคนที่ไม่ใช่ AI  
กำลังถูกคนที่ใช่ AI ครอบ เรากำลังอยู่ใน  
สถานะที่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก”

ในเมื่อ AI ยังไม่หยุดเปลี่ยนโลก หาก  
ใครปรับตัวไม่ทันระวังจะตกขบวนและ  
ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

## ตัดสัญญาณ อินเทอร์เน็ต

กสทช.สนธิกำลังตำรวจและ  
ฝ่ายความมั่นคง ระดมปิดล้อม  
ตรวจค้นพื้นที่ ★ มีต่อหน้า 10

### ตัดสัญญาณ ☆ ต่อจากหน้า 1

เป้าหมาย 6 จุดแนวชายแดน จ.ตาก ทลายเครือข่าย  
ลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยไป  
เมียนมา จุดแรกเปิดอำพรางเป็นห้างค้าส่งกลางเมือง  
แม่สอด ตรวจยึดอุปกรณ์ส่งสัญญาณสื่อสารระยะไกล  
ได้จำนวนมาก ส่วนจุดที่ 6 ริมน้ำเมย อ.พบพระ ลอบ  
ขุดดินร้อยสายสัญญาณข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งเป็นฐาน  
ที่มีกลุ่มจีนเทาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์  
แก๊งคนร้าย ใจหวัดทันตัดสายทิ้งแล้ว เผยผลปฏิบัติการ  
ทันเสาตัดสัญญาณเน็ตส่งประเทศเพื่อนบ้านได้ทั้ง  
7 พื้นที่ 366 สถานีฐานตลอดแนวชายแดนทั่วประเทศ

ปฏิบัติการสกัดกั้นขบวนการลักลอบส่งสัญญาณ  
สื่อสารไปประเทศเมียนมา ที่ สภ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อ  
เวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิ.ย. นายไตรรัตน์ วิริยะ  
ศิริกุล รองเลขาธิการ รรท.เลขาธิการ คณะกรรมการ  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. นำกำลังเจ้าหน้าที่  
กสทช.ภาค 3 และเขต 31 ลำปาง ร่วมกับ พล.ต.ต.  
จิตติพนธ์ผลพสุธาผบ.ศอท.4 นายสัญญาเพชรเศษ  
นอก.แม่สอด พร้อมกำลังติดอาวุธจากฝ่ายปกครอง  
ตำรวจไซเบอร์ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ทหาร  
หน่วยเฉพาะกิจราชมนู และตำรวจ สภ.แม่สอด รวม  
กว่า 100 นาย ร่วมกันเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น  
พื้นที่เป้าหมายสำคัญ 6 แห่ง ภายใต้ปฏิบัติการทลาย  
เครือข่ายลักลอบส่งสัญญาณสื่อสารจากประเทศไทย  
ไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยผิดกฎหมาย

ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังครั้งใหญ่  
ที่สุด นำหมายศาลเข้าปิดล้อมตรวจค้น 5 เป้าหมาย  
แรกส่วนใหญ่เปิดอำพรางเป็นห้างค้าส่งรูปแบบต่างๆ  
เป็นอาคารพาณิชย์ย่านใจกลางเมืองแม่สอด ตรวจ  
ยึดอุปกรณ์ส่งสัญญาณสื่อสารระยะไกลได้หลายรายการ  
และเชิญตัวผู้ดูแลสถานที่ทั้ง 5 จุดที่ถูกตรวจค้นไป  
สอบสวน

ส่วนเป้าหมายที่ 6 เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด  
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมย เลียบแนวตะเข็บชายแดนไทย-  
เมียนมา บ้านห้วยแล้ง หมู่ 10 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ

จ.ตาก กำลังเจ้าหน้าที่ชุดติดอาวุธพร้อมฝ่ายสืบสวน  
ของ กสทช. นำรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์โมบายตรวจ  
สัญญาณเคลื่อนที่ตรวจพบว่าบริเวณดังกล่าวมีการ  
ส่งสัญญาณสื่อสารข้ามแนวชายแดน เมื่อตรวจอย่าง  
ละเอียดพบว่าบริเวณห่างจากเสาส่งสัญญาณสื่อสาร  
ขนาดใหญ่มีการลักลอบขุดดินจากริมถนนเลียบบนน้ำ  
เมย เพื่อวางสายเคเบิลส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้าม  
แดนจากฝั่งไทยข้ามแม่น้ำเมยไปประเทศเมียนมา  
โดยฝั่งตรงข้ามจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ตั้งของกลุ่มจีน  
เทาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์  
แต่การตรวจสอบครั้งนี้พบว่ากลุ่มขบวนการใจหวัดทัน  
ได้ตัดสายเคเบิลออกก่อนแล้ว แต่ยังหลงเหลือวัตถุ  
พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุหลายรายการ เจ้าหน้าที่  
ต้องขยายผลดำเนินการสกัดกั้นต่อไป

นายไตรรัตน์กล่าวว่าสำนักงาน กสทช.ลงพื้นที่  
ตรวจการลักลอบใช้สัญญาณโทรคมนาคมข้ามประเทศ  
ผิดกฎหมายในพื้นที่จ.ตากเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 1 เดือน  
หลังได้รับแจ้งว่าพื้นที่ตะเข็บชายแดน อ.พบพระ และ  
อ.แม่สอด จ.ตาก มีการลักลอบลากสายเคเบิลข้ามไป  
ฝั่งประเทศเมียนมาเพื่อใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตโดย  
ไม่ได้รับอนุญาต ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. เขต  
31 เคยลงพื้นที่สำรวจบริเวณริมแม่น้ำเมย บ้านแม่  
กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด พบว่ามีการลักลอบ  
ลากสายเคเบิลขึ้นเรือข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งประเทศ  
เมียนมาเพื่อใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมาย จึง  
ตัดสายและพิสูจน์ทราบว่าสายดังกล่าวมีต้นกำเนิด  
มาจากที่ใด การกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานประกอบ  
กิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโทษ  
จำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

รท.เลขาธิการ กสทช.เผยด้วยว่า รูปแบบ  
การลักลอบใช้สัญญาณโทรคมนาคมผิดกฎหมาย  
บริเวณแนวชายแดน จ.ตาก นอกจากการลากสายเคเบิล  
ขึ้นเรือข้ามแม่น้ำเมย ยังพบเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์  
เคลื่อนที่ใน อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด หันออกไป  
ทางฝั่งประเทศเมียนมาในพื้นที่เชิงเวกิกโก และห้วยยา  
เป็นจุดแรกที่เคยลงพื้นที่คุมตรวจ ขณะนี้ระงับสัญญาณ  
แล้วทุกจุดและระงับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เพื่อ

ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้  
กสทช.สามารถควบคุมการหันเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์  
เคลื่อนที่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วทั้ง 7 พื้นที่  
ตลอดแนวชายแดนทั่วประเทศ และระงับสัญญาณ  
รวมแล้ว 366 สถานีฐาน มีทั้งการระงับสัญญาณ  
ปรับทิศทางสายอากาศ ลดกำลังส่ง และรื้อสายอากาศ  
อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการต่อเนื่องเพราะอาชญากรรม  
ทางเทคโนโลยีเป็นภัยต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างร้ายแรง  
และยังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน

# ทลายแก๊ง'คอลเซ็นเตอร์' หลอกข้ามชาติ

## ตั้งรางวัลสำหรับ ลวงทำประกัน คุกหมกบัง

ตำรวจทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวบ  
ผู้ต้องหา 13 คน เป็นชาวจีน 7 คน และ  
เมียนมา 6 คน หลังตำรวจตรวจพบ  
ผู้ต้องหาซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ  
มือถือที่ จ.พัทลุง ★ มีต่อหน้า 2

ทลายแก๊ง'คอลเซ็นเตอร์' ☆ ต่อจากหน้า 1  
ขยายผลเชื่อมโยงไปตั้งฐานที่พัลลิวลาหุ จ.เชียงใหม่  
หลอกล่อข้ามแดนชาวจีนให้ลงทุนทำประกันเงินออม  
ระยะยาว มีโปรโมชันเป็นตัวล่อ เมื่อเหยื่อหลงกล  
ล้วงข้อมูลชุดเงินหมกบังบัญชี

ตำรวจทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนรายนี้  
เปิดเผยเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มิ.ย. ที่กองบัญชาการ  
ตำรวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)  
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พล.ต.ท.วรวัฒน์  
วิวัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรุณสิทธิ์  
สุดสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปิ่นทกานนท์  
คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.สถิตย์ พรหมอุทัย  
ผบก.สอท.3 พล.ต.อ.ชัยรัตน์ วุฒินโธ รอง ผบช.สอท.2

พล.ต.อ.ศุภกร ธีธรรม รอง ผบช.สอท.4 พล.ต.อ.บัญชา  
ศรีสุข รอง ผบช.สอท.5 ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ  
"DAY HUNTER" บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน  
แอบตั้งฐานในพัลลิวลาหุในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ โทร.หลอกเหยื่อชาวจีนโอนเงินข้ามชาติ

พล.ต.ท.วรวัฒน์ วิวัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท.  
กล่าวว่า คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือน ม.ค. เจ้าหน้าที่  
ชุดสืบสวน บก.สอท.5 และเจ้าหน้าที่ กสทช. นำหมายค้น  
ศาลจังหวัดพัทลุง เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งใน  
พื้นที่หมู่ 12 บ้านวังหวายน้ำ ต.ตำนาค อ.เมืองพัทลุง  
พร้อมจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบขายอุปกรณ์แปลง  
สัญญาณประเภท VoIP GSM Gateway เป็นอุปกรณ์  
ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นิยมใช้แปลงสัญญาณมือถือ เพื่อ

โทร.ติดต่อหลอกลวงผู้เสียหายในประเทศไทย การ  
ตรวจค้นจับกุมในครั้งนั้น ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าว  
และเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 พบข้อมูลสำคัญที่  
อยู่ในอุปกรณ์ที่ตรวจยึดไว้ ขยายผลจากพื้นที่ภาคใต้  
จนนำไปสู่การพบความเชื่อมโยงว่ามีการใช้อุปกรณ์  
ดังกล่าวเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มคอลเซ็นเตอร์  
และกลุ่มคนจีนที่ทำงานลักษณะเป็นขบวนการแก๊ง  
คอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

พล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่  
สืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมพบเป้าหมายที่ใช้ตั้งฐาน  
อยู่ในที่พักรชื่อ "Brick Box Pool Villa & Cafe"  
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
เป็นที่พักรูทามกลางธรรมชาติอันสวยงาม มีบ้านพัก



รวบแก๊งมึงกร  
ตำรวจทลายแก๊ง  
คอลเซ็นเตอร์รวบ  
ผู้ต้องหา 13 คน เป็น  
ชาวจีน 7 คน และ  
เมียนมา 6 คน ตั้ง  
ฐานอยู่ในพัลลิวลา  
หุที่ จ.เชียงใหม่ ซื้อ  
อุปกรณ์แปลง  
สัญญาณมือถือที่  
จ.พัทลุง มีตัวการ  
ใหญ่เป็นชาวจีน  
หลอกคนจีน  
ทำประกันเงิน  
ออมระยะยาวล้วง  
ข้อมูลชุดเงินกล้วย.

กว่า 10 หลังปลูกเรียงติดกันห่างจากถนนสายดอย  
สะเก็ด-เชียงใหม่ราว 300 เมตร ในลักษณะหลบเลี่ยง  
สายตาเจ้าหน้าที่ กลุ่มชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยแบบ  
เช่าเหมาทั้งพื้นที่มีทั้งชาวจีนและชาวเมียนมาลักษณะ  
ของที่พักมีรั้วกันปกปิดมิดชิด มีกล้องวงจรปิดโดยรอบ  
พื้นที่อีกทั้งเปิดไฟในห้องพักรตลอดทั้งคืน ทำให้เชื่อว่า  
กลุ่มแก๊งคนจีนในที่พักรมีลักษณะกระทำความผิดกฎหมาย  
รวบรวมเพยานหลักฐานของอำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่  
เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเพื่อหาผู้กระทำความผิด

ต่อมา พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบช.  
สอท.5 พล.ต.ต.จิตติพันธ์ ผลพฤษยา ผบช.สอท.4  
พล.ต.อ.อุกฤษ ศรีนิติวงษ์ ผบช.วิเคราะห์ข่าวและ  
เครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
ไซเบอร์สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.ดอย  
สะเก็ด และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่

กระจายกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแต่ละหลัง พบชาวต่างชาติ 18 คน แยกเป็นชาวจีน 7 คน และชาวเมียนมา 6 คน นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ภายในห้องพัก ตรวจยึดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one 1 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 8 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 94 เครื่อง และเอกสารเขียนด้วยลายมือภาษาจีนจำนวน 8 แผ่น พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานในคอลเซ็นเตอร์อื่นๆ รวมของกลางทั้งหมดกว่า 104 รายการ นอกจากนี้ยังพบสินค้านำเข้าหนีภาษีอีกจำนวนมาก แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ร่วมกันเป็นช่องโหว่ และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

สอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าเข้ามาทำงานกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีนายทุนใหญ่เป็นชาวจีนลักลอบแอบตั้งฐานหลอกคนจีนที่อยู่ในประเทศจีนให้ลงทุนประกันเงินออมระยะยาว วิธีการทำงานคือทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือประจำตัวคนละ 3 เครื่อง จากนั้นจะมีคนส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลคนจีนมาให้ทางแอปพลิเคชัน Telegram ที่ติดตั้งในโทรศัพท์ของแต่ละคน มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าตามที่ได้รายชื่อมาทั้งหมดเป็นข้อมูลจริงของคนจีนที่ได้มาจากบุคคลผู้ที่เคยทำประกันภัยไว้ในประเทศจีน กลุ่มผู้ต้องหาจะใช้โทรศัพท์ที่มีประจำตัวของแต่ละคนอีก 2 เครื่องโทร. ไปหลอกเหยื่อ

นายเชี่ย เว่ยเจียง อายุ 24 ปี 1 ในผู้ต้องหาเปิดเผยว่า ประโยคบทสนทนาจะแจ้งกับเหยื่อว่าประกันภัยของคุณหมดอายุแล้ว ตอนนี้นักุณสนใจจะทำประกันต่อหรือจะยกเลิก หากต้องการซื้อประกันต่อ

เรามีราคาโปรโมชั่นจ่ายค่าทำประกันในราคาเพียง 800-2,000 หยวน หากมีลูกค้าสนใจจะแจ้งลูกค้าว่าจะหักเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติแต่หากไม่สนใจจะแจ้งให้เหยื่อที่ถูกล่อลวงทราบว่าจะมีพนักงานติดต่อกลับไปเพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับใช้ยกเลิก จากนั้นจะส่งข้อมูลทั้งของผู้ที่สนใจและผู้ไม่สนใจไปให้ผู้ต้องหาอีกกลุ่มหนึ่งผ่านแอปพลิเคชัน Telegram เพื่อรับช่วงต่อในการติดต่อกับคนจีนที่ไม่สนใจทำประกันภัย ผู้ต้องหาจะแนะนำให้ผู้ต้องหาบอกเหยื่อในขั้นตอนต่ออีก อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์ชื่อ teng xun wei bao ก่อนแจ้งเหยื่อว่าหากยกเลิกไม่ทำประกันภัยก็จะถูกหักเงินอัตโนมัติประมาณเดือนละ 100-300 หยวน เป็นการทำให้เหยื่อตกใจกลัว

จากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขอข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น เพื่อยกเลิกการทำประกันภัย เมื่อได้มาแล้วจะส่งข้อมูลต่อให้ผู้ร่วมกระทำความผิดอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อโอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่อทันที ในส่วนของเหยื่อที่สนใจทำประกันต่อ กลุ่มผู้ต้องหาจะติดต่อกลับไปแจ้งว่าเป็นประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์ teng xun wei bao เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินเพื่อทำประกันภัย จะส่งช่วงต่อให้แก่ผู้ร่วมกระทำความผิดอีกกลุ่มหนึ่งดำเนินการต่อจนเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชี